



ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ข้อ ๑๑ ได้กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ห้านับแต่ปีที่ออก  
ใบอนุญาต และบทเฉพาะกาลของกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๒๐ กำหนดว่า “ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ  
โรคศิลปะที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต  
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า  
ใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน”

จากข้อกำหนดข้างต้น ปรากฏว่าขณะนี้ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต  
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวง  
การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์  
แผนจีนซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ดังนั้น  
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ยื่นคำขอต่ออายุ  
ใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งต้องผ่านการพัฒนามาตรฐาน  
การประกอบโรคศิลปะ โดยมีผลการเก็บคะแนนจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของการประกอบโรคศิลปะ  
สาขาการแพทย์แผนจีน ครบ ๕๐ หน่วยคะแนน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  
ของการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
<https://mrd.hss.moph.go.th> โดยเลือกหัวข้อ “การศึกษาต่อเนื่อง” และดำเนินการดังนี้

๑. ผู้ประกอบโรคศิลปะที่มีสัญชาติไทย

๑.๑ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะผ่านระบบ Biz Portal ที่เว็บไซต์  
[bizportal.go.th](http://bizportal.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๓๐ น.) ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)  
โดยสมัครเข้าใช้งานระบบ และกรอกรายละเอียดตามแบบคำร้อง รศ.๒ พร้อมอัปโหลดหลักฐานประกอบการ  
สมัคร ดังนี้

๑) ไฟล์รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกาย  
สุภาพ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

๒) ไฟล์ภาพถ่ายหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ซึ่งรับรองว่า  
ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการแพทย์แผนจีน ประกาศกำหนดว่าไม่ควรให้ประกอบโรคศิลปะ

ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง โดยหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพดังกล่าวต้องออกให้ไม่เกิน ๓๐ วันนับถึงวันยื่นคำขอ พร้อมประทับตราสถานพยาบาล ที่ไปรับการตรวจสุขภาพ กรณีผู้ยื่นขอต่ออายุอยู่ต่างประเทศสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ และมีการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ณ ประเทศนั้น โดยหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพฉบับภาษาอังกฤษ ดังกล่าวต้องออกให้ไม่เกิน ๖๐ วันนับถึงวันยื่นคำขอ (ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ <https://mrd.hss.moph.go.th> โดยเลือกหัวข้อ “ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ”)

๓) ไฟล์ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (ใบที่จะสิ้นสุดอายุปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

๔) หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น

เมื่อกรอกรายละเอียดตามแบบ รศ.๒ และอัปโหลดหลักฐานประกอบการยื่นคำขอแล้ว ให้บันทึกข้อมูลและยื่นคำขอตามวิธีการที่ระบบ Biz Portal กำหนด ทั้งนี้ หลักฐานอื่นๆ ที่เป็นสำเนาเอกสารผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงินก่อนทำการอัปโหลดไฟล์

หมายเหตุ : การยื่นคำขอตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้ยื่นเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ยื่นจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗

: หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Biz Portal สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๔ ในวันและเวลาราชการ

๑.๒ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและผลการเก็บคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาการแพทย์แผนจีนในฐานะข้อมูลผู้ประกอบโรคศิลปะ

๑) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต โดยผู้ยื่นคำขอสามารถติดตามได้จากเมนู “ติดตามสถานะ” ในระบบ Biz Portal

๒) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้เข้าสู่ระบบ Biz Portal อีกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

๑.๓ เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตให้กับผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้เข้าสู่ระบบ Biz Portal อีกครั้ง ซึ่งจะปรากฏใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมคำร้อง จำนวน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้วนำไปชำระตามช่องทางที่สะดวก ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่มีภาระคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ <https://epayment.cgd.go.th>

๑.๔ เมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้รอผู้มีอำนาจลงนามลงนามในใบอนุญาต ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้เข้าสู่ระบบ Biz Portal เพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (ใบต่ออายุ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - License) ซึ่งใบอนุญาตที่ได้รับการต่ออายุ จะใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ห้า นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

## ๒. ผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย

๒.๑ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยใบมอบอำนาจที่มีการลงนามและติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น ๑ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ซอยสาธารณสุข ๘) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) โดยยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (รศ.๒) และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้

๑) สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน ๑ ฉบับ

๒) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ จำนวน ๑ ฉบับ

๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ดำ แต่งกายสุภาพ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

๔) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการแพทย์แผนจีน ประกาศกำหนดว่าไม่ควรให้ประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง โดยหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพดังกล่าวต้องออกให้ไม่เกิน ๓๐ วันนับถึงวันยื่นคำขอ พร้อมประทับตราสถานพยาบาล ที่ไปรับการตรวจสุขภาพ กรณีผู้ยื่นขอต่ออายุอยู่ต่างประเทศสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ และมีการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ณ ประเทศนั้น โดยหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพฉบับภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องออกให้ไม่เกิน ๖๐ วันนับถึงวันยื่นคำขอ (ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ <https://mrd.hss.moph.go.th> โดยเลือกหัวข้อ “ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ”)

๕) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (ใบที่จะสิ้นอายุปี พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ ฉบับ

๖) หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งงาน เป็นต้น

๗) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมคำร้อง จำนวน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

๒.๒ เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตให้กับผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จะแจ้งผู้ยื่นคำขอให้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (ใบต่ออายุ) ได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ซึ่งใบอนุญาตที่ได้รับการต่ออายุ จะใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ห้า นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตต่ออายุ ใบอนุญาต (ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ กรณีมีปัญหาในการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและถูกต้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน